



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560  
บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ เลขที่ 2/4 หมู่ 14  
ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่และเวลาประชุม

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น.

กรรมการผู้เข้าประชุม

1. คุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทำ  
หน้าที่ประธานในที่ประชุมครั้งนี้ด้วย
2. คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. คุณสุเมิตร เพชรศิริรักษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. คุณอารีย์ เต็มวัฒนากิติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. คุณศุภกิจ ดุลยพิชิต กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คุณยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. คุณวิบูลย์ รัตมีไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. คุณบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหาร
12. คุณกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการ และกรรมการบริหาร

ผู้เข้าร่วมการประชุม

1. คุณวิศุต กัจฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ฟินนารา วี คอนซัลแทนท์ จำกัด
2. คุณหฤทัย บุญกลมอมจิตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ดัน โรส พูลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มการประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เลขาธิการบริษัทฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พร้อมกับแนะนำกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาของ บริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน ลงคะแนนแต่ละวาระในใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงหนึ่ง เสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนจากท่านภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระ

แล้ว ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนโดยแยกเป็นรายวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่ ละวาระและฉีกตามรอยปรุ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นและส่งใบลงคะแนน “ไม่ เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบ กับระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็น ด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่ เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในใบลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือลงคะแนนในใบลงคะแนนมากกว่าหนึ่ง ตัวเลือก หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในใบลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข หรือบัตรฉีกขาดชำรุด จะ ถือว่าใบลงคะแนนนั้นเป็นบัตรเสีย และบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุม ทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือ ให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน โดยในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามท่านผู้ถือ หุ้นทุกท่านจะมีเวลาครั้งละประมาณ 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือ หุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 3 และ 4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 3 และ 4 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณาในวาระอื่นต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏ รายละเอียดวาระที่ 3 และ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณจึงได้เรียนเชิญคุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ ดำเนินการเปิด ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

คุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พร้อมกับเรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,359,791,320 บาท
- ทุนชำระแล้วจำนวน 1,359,791,320 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 2,719,582,640 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวม 1,592,142,965 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวม 1,021,263,943 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 57 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,613,406,908 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 34 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม” ดังนั้น ประธานฯ จึงแถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

#### **วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

คุณธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ กำหนดวาระการประชุมในวาระที่ 1 เป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเสนอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามหลักสารบัญญัติ โดยให้ระบุรายชื่อกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมแยกตามหมวดหมู่คือ (1) กรรมการผู้เข้าประชุม (ไม่ใช่กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) (2) กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม และ (3) ผู้เข้าร่วมการประชุม สำหรับบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อยู่ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,613,401,852	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,213	0.0002
รวม	2,613,407,065	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 157 หุ้น

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ จากเดิม “บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)” เปลี่ยนเป็น “บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เรื่องชื่อ และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ดังกล่าว

ประธานฯ มอบหมายให้คุณกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม



คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากโครงสร้างรายได้หลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันมาจากการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ คือ แอมโมเนียและกรดกำมะถัน อีกทั้งยังมีรายได้จากการให้บริการคลังเก็บสินค้าเหลวและทำเทียบเรือ ส่วนรายได้จากการจำหน่ายปุ๋ยเคมีลดลงเป็นรายได้รองของบริษัทฯ

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาษา	ชื่อเดิม	เปลี่ยนเป็น
ภาษาไทย	บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ภาษาอังกฤษ	NFC Fertilizer Public Company Limited	NFC Public Company Limited


ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “NFC” ตามเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รวมถึงพิจารณานุมัติการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตราของบริษัทฯ (เดิม)	ตราของบริษัทฯ (ใหม่)
	

## ความหมายของเครื่องหมายการค้า รูป 6 เหลี่ยม

หมายถึง การดูแลองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ด้านที่ 1 <i>Shareholder</i>	สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ <b>ผู้ถือหุ้น</b>
	ด้านที่ 2 <i>Customer</i>	สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับ <b>ลูกค้า</b>
	ด้านที่ 3 <i>Employee</i>	พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้ <b>พนักงาน</b> อย่างต่อเนื่อง
	ด้านที่ 4 <i>Social</i>	ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ <b>สังคม</b> โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
	ด้านที่ 5 <i>Environment</i>	ดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบต่อ <b>สิ่งแวดล้อม</b>
	ด้านที่ 6 <i>Supplier</i>	ดำเนินธุรกิจกับ <b>คู่ค้า</b> อย่างมีจริยธรรมและร่วมกันพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

### หยดน้ำมันสีทองตรงกลาง

หมายถึง การดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเหลวที่มีคุณค่า และเป็นรายได้หลัก

### เส้นสีขาว

เส้นทางสีขาวจากด้านบน – ลงล่าง หมายถึง การประสานประโยชน์จากการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เรื่องชื่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท \_\_\_\_\_ ปุ๋ยเอ็นเอฟซี \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า \_\_\_\_\_ NFC Fertilizer \_\_\_\_\_ PUBLIC COMPANY LIMITED”

### แก้ไขเป็น

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท \_\_\_\_\_ เอ็นเอฟซี \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า \_\_\_\_\_ NFC \_\_\_\_\_ PUBLIC COMPANY LIMITED”

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ บางข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
1.	1.	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2.	2.	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
3.	57.	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณกิจจา สมัญญาหิรัญ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

คุณวรวิทย์ อนิวรรณวงศ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวเห็นด้วยกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ พร้อมสอบถามว่าชื่อ NFC หมายถึงอะไร

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ชื่อ NFC เป็นที่มาตั้งแต่ดั้งเดิม โดยเดิมคือปุ๋ยแห่งชาติ หรือ National Fertilizer Corporation แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้ชื่อแค่ NFC โดยนำด้วยอมาใช้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ จากเดิม “บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)” เปลี่ยนเป็น “บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
2. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เรื่องชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
3. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อและตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ จากเดิม “บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)” เปลี่ยนเป็น “บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เรื่องชื่อ และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,613,402,201	99.9998
ไม่เห็นด้วย	5,261	0.0002
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>2,613,407,462</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 397 หุ้น

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว

ประธานฯ มอบหมายให้คุณกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ ตามข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 550,109,969.76 บาท และ 623,573,466.84 บาท ตามลำดับ

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อันจะเป็นประโยชน์ในการขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาอนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาแนวทางในการดำเนินการเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยเมื่อคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยแล้ว จะดำเนินการโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท จากนั้นจึงดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จากหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,719,582,640 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,087,833,056 หุ้น โดยใช้วิธีคำนวณ คือ อัตราหุ้นเดิม 2.5 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ให้ปิดเศษหุ้นดังกล่าวขึ้นเป็นหนึ่งหุ้นเต็ม โดยคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตกลงเป็นผู้เปลี่ยนหุ้น (Balancer) ซึ่งจะได้รับหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเท่ากับจำนวนหุ้นที่บริษัทปิดขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นขึ้นดังกล่าว

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท (Record Date) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

## เดิม

ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,359,791,320 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,719,582,640 หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	2,719,582,640 หุ้น (สองพันเจ็ดร้อยสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

## แก้ไขเป็น

ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,359,791,320 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,087,833,056 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันห้าสิบบาทหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบบาทสตางค์) โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	1,087,833,056 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันห้าสิบบาทหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ทั้งนี้ คุณกิจจา สมัญญาหิรัญเจริญคุณวิสูตร กัจจนารณณ์ ที่ปรึกษาการเงินของบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ

คุณวิสูตร กัจจนารณณ์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นวาระการดำเนินการเพื่อการชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยรวมถึงการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะอธิบายหลักการและเหตุผลไปพร้อมๆ กัน เพราะฉะนั้น หากผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถาม ขอให้ซักถามไปในคราวเดียวกันเลย ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ในคราวนี้ โดยหลักการคือเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ แต่เนื่องจากข้อบังคับใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ไม่น้อยกว่า 0.50 บาท และในปัจจุบันมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ อยู่ที่ 0.50 บาทอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะมีกระบวนการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ต้องมีการรวมหุ้น คือการเพิ่มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ก่อน แล้วค่อยนำมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ส่วนเพิ่มไปลดทุน เพราะฉะนั้น ในวาระที่ 3 และ 4 จึงเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 3 และ 4 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณาในวาระอื่นต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดวาระที่ 3 และ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วอยู่ประมาณ 1,359.79 ล้านบาท จำนวนหุ้นประมาณ 2,719.58 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท ด้วยอัตราการรวมหุ้นที่ 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยจำนวนหุ้นจะลดลงจากจำนวนหุ้นเดิมประมาณ 2,719.58 ล้านหุ้นเป็นประมาณ 1,087.83 ล้านหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเหลือ ให้ปิด



เศษหุ้นขึ้นเป็น 1 หุ้น โดยคุณณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตกลงรับภาระเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	งบการเงินระหว่างกาล วันที่ 31 มี.ค. 60	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	1,359.79	1,359.79
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,719.58	2,719.58
มูลค่าที่ตราไว้ (Par) (บาท/หุ้น)	0.50	0.50
ขาดทุนสะสม (ล้านบาท)	-550.11	-623.57
<b>ภายหลังการรวมหุ้น อัตรา 2.5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่</b>		
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	1,359.79	1,359.79
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,087.83	1,087.83
มูลค่าที่ตราไว้ (Par) (บาท/หุ้น)	1.25	1.25
ขาดทุนสะสม (ล้านบาท)	-550.11	-623.57

ทั้งนี้ การดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะไม่กระทบต่อทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยังคงมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วอยู่ประมาณ 1,359.79 ล้านบาท แต่จำนวนหุ้นจะลดลงเหลือประมาณ 1,087.83 ล้านหุ้น ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่เช่นเดิม

ในลำดับถัดมา บริษัทฯ จะดำเนินการตามรายละเอียดวาระที่ 4 โดยการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ว่า เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) และบริษัทฯ สามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมได้หมด บริษัทฯ ก็จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท โดยนำจำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวนประมาณ 543.92 ล้านบาทที่ลดลงไปดังกล่าวไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ทำให้ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่ของบริษัทฯ เป็นประมาณ 815.87 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภายหลังการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ คาดว่าผลกำไรจากการดำเนินงานจะสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมที่เหลือได้ทั้งหมดภายในปี 2560 และบริษัทฯ จะเริ่มมีส่วนกำไรสะสมเพิ่มขึ้น

	งบการเงินระหว่างกาล วันที่ 31 มี.ค. 60	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
<b>ภายหลังการลด Par จาก 1.25 บาท/หุ้น เป็น 0.75 บาท/หุ้น</b>		
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	815.87	815.87
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,087.83	1,087.83
มูลค่าที่ตราไว้ (Par) (บาท/หุ้น)	0.75	0.75
ขาดทุนสะสม (ล้านบาท)	-6.19	-79.66

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณณัฐภร สมัญญาภิรัฐ และคุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าคุณณัฐภร รัตนสุวรรณทวี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ตกลงเป็นผู้เฉลี่ยหุ้น (Balancer) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ตั้งแต่ตอนแรกที่เป็นผู้แห่งชาติหรือไม่ และซื้อหุ้นในบริษัทฯ ที่ราคาเท่าไร

คุณณัฐภร รัตนสุวรรณทวีชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตนเองเป็นผู้ลงทุนรายใหม่หลังจากที่ผู้แห่งชาติประสบปัญหาด้านการเงินและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยได้นำเงินเข้ามาลงทุนรวมเป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 กว่าล้านบาท ซึ่งราคาซื้อขายหุ้นเป็นไปตามข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ สาเหตุที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ นั้นเนื่องจากตนเองลงทุนไปหลายพันล้านบาท นอกจากนี้ การดำเนินการลดทุน เพิ่มทุน หรือการดำเนินการใดๆ ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ปรับใช้หลักเกณฑ์เดียวกันหมด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก็ล้วนแต่เพื่อให้บริษัทฯ อยู่รอดและเพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยได้ทุ่มเทความสามารถ ทรัพยากร ลงไปในกระบวนการต่างๆ เพื่อปกป้องผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ลดทุนเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงประวัติความเป็นมาเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่า เดิมก่อนที่ผู้แห่งชาติจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ มีทุนจดทะเบียนเดิมประมาณ 13,000 ล้านบาท แต่ ณ วันที่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้น ผู้แห่งชาติมีผลประกอบการในธุรกิจผลิตปุ๋ยเป็นขาดทุนสะสม 14,000 ล้านบาท จนกระทั่งเข้าสู่สถานะที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และนโยบายของภาครัฐในระยะเวลาดังกล่าวก็ไม่ได้สนับสนุนการผลิตปุ๋ย ดังนั้น เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ผู้แห่งชาติจึงต้องหานักลงทุนกลุ่มใหม่เข้ามาเพื่อบริหารกิจการต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการสรรหา รวมถึงคุณณัฐภร รัตนสุวรรณทวีที่เข้ามาโดยกระบวนการคัดเลือก ซึ่งเสนอราคาที่เหมาะสมและมีลักษณะโครงสร้างที่ดีที่สุดสำหรับกิจการในขณะนั้น โดยมีมูลค่าการลงทุนที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท ณ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ ก็ยังไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ ด้วยเหตุผลและข้อจำกัดว่า การดำเนินการใดๆ จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ภายหลังจากที่มีนักลงทุนรายใหม่ คือ คุณณัฐภร รัตนสุวรรณทวีเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ ต้องประกอบกิจการโดยมีข้อจำกัด ซึ่งสืบเนื่องยาวนานจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการครั้งที่ 2 เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมา โดยก่อนการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในขณะนั้น ต้องมีการใส่เงินทุนเพิ่มเติมเข้า เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถดำเนินกิจการมาจนถึงทุกวันนี้ได้ โดยในปัจจุบัน กนอ. ได้ผ่อนปรนเงื่อนไขในการทำธุรกิจมากขึ้น จนถึงจุดที่มีช่องทางในการฟื้นฟูกิจการได้อีกครั้ง และจนกระทั่งฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มั่นใจว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นเหตุฟ้องจากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียนและกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะ  
ต้องมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ขั้นต่ำหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการรวมหุ้นโดยการเพิ่มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ก่อน  
แต่ดำเนินการลดทุนเลย มูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะต่ำกว่า 0.50 บาท เพราะฉะนั้น บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มมูลค่าหุ้น  
ที่ตราไว้ จากนั้นจึงลดทุนประมาณ 500 กว่าล้านบาทเพื่อนำไปชดเชยผลขาดทุนสะสม

คุณธรรมนุญ จุลณีนีโชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความคิดเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตาม  
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ ยังคง  
มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการตามที่นำเสนอในวันนี้ บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ  
เพียงเล็กน้อย โดยวิธีการดังกล่าวเป็นหนึ่งในวิธีการดำเนินการที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมกล่าวเห็น  
ด้วยว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ สามารถกลับเข้าซื้อขายในตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ นอกจากนี้ ยังกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ช่วยดำเนินการให้กิจการ  
ของบริษัทฯ สามารถอยู่รอดได้ และกล่าวว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอมาทั้งหมด เนื่องจากเป็น  
วิธีการหนึ่งในการดำเนินการไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่บริษัทฯ จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็น

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อ  
สงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตรา  
ไว้จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จากหุ้นสามัญจ  
ดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,719,582,640 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้น  
สามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,087,833,056 หุ้น โดยใช้วิธีคำนวณ คือ อัตราหุ้นเดิม 2.5 หุ้น เป็น 1 หุ้น  
ใหม่ ซึ่งในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ให้ปิดเศษหุ้น  
ดังกล่าวขึ้นเป็นหนึ่งหุ้นเต็ม โดยคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตกลงเป็นผู้เกลี่ยหุ้น  
(Balancer) ซึ่งจะได้รับหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเท่ากับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ปิดขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นขึ้น  
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
2. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการ  
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จากหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,719,582,640 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,087,833,056 หุ้น โดยใช้วิธีคำนวณ คือ อัตราหุ้นเดิม 2.5 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ให้ปัดเศษหุ้นดังกล่าวขึ้นเป็นหนึ่งหุ้นเต็ม โดยคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตกลงเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ซึ่งจะได้รับหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเท่ากับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ปัดขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นขึ้นดังกล่าว และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,613,401,967	99.9998
ไม่เห็นด้วย	5,575	0.0002
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>2,613,407,542</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 80 หุ้น

**วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 543,916,528 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 1,359,791,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่จำนวน 815,874,792 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ดังกล่าว**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 543,916,528 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 1,359,791,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่จำนวน 815,874,792 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยจะดำเนินการภายหลังจากการดำเนินการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ แล้วเสร็จ ซึ่งมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จะเป็นหุ้นละ 1.25 บาท และหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จะมีจำนวน 1,087,833,056 หุ้น นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### **เดิม**

ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,359,791,320 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,087,833,056 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	1,087,833,056 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

#### **แก้ไขเป็น**

ทุนจดทะเบียน จำนวน	815,874,792 บาท (แปดร้อยสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,087,833,056 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	1,087,833,056 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณคุณคุณกิจจา สมัญญาภิรักษ์ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 543,916,528 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 1,359,791,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่จำนวน 815,874,792 บาท โดยจะดำเนินการภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ แล้วเสร็จ ซึ่งมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จะเป็นหุ้นละ 1.25 บาทและหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จะมีจำนวน 1,087,833,056 หุ้น โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ด้วยเหตุผลและความจำเป็นและตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ
2. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 543,916,528 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 1,359,791,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่จำนวน 815,874,792 บาท โดยจะดำเนินการภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัท แล้วเสร็จซึ่งมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จะเป็นหุ้นละ 1.25 บาทและหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จะมีจำนวน 1,087,833,056 หุ้น โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,613,401,967	99.9998
ไม่เห็นด้วย	5,575	0.0002
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	2,613,407,542	100.0000

#### วาระที่ 5. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องใดหรือไม่

คุณธรรมณูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุรายละเอียดกรรมการดังนี้ (1) กรรมการอิสระ (2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ (3) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้ชัดเจนตามหลักธรรมาภิบาล และให้ระบุรายละเอียดประธานในที่ประชุมและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมในหน้าสุดท้ายของรายงานการประชุม ส่วนการรับรองว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ เป็นหน้าที่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ตัดออก นอกจากนี้ สอบถามถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต พร้อมกล่าวให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้บริหารในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทรัพย์สินของปุ๋ยแห่งชาติที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดยังอยู่หรือไม่ เนื่องจากบริษัท แจ้งในการตอนต้นของการประชุมว่ารายได้จากการจำหน่ายปุ๋ยเคมีลดลงเป็นรายได้รองของบริษัท โดยที่บริษัท ไม่ได้ผลิตปุ๋ย แต่นำเข้าแล้วจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวยังมีมูลค่า บริษัท จะพิจารณาดำเนินการอย่างไร จะจำหน่ายจ่ายโอนไปเพื่อนำเงินมาคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ พร้อมกล่าวแสดงความคิดเห็นว่าบริษัท มีกรรมการมากเกินไป โดยบริษัท ไม่ควรมีกรรมการเกิน 10 คน นอกจากนี้ มีพนักงานของบริษัท อย่างน้อย 4 คนที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการด้วย และมีกรรมการบางท่านที่ดำรงตำแหน่งเกิน 10 ปี จึงเสนอว่าพนักงานของบริษัท ไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือเป็นกรรมการเพียง 1-2 คนพอ พร้อมเสนอให้แต่งตั้งคุณธรรมณูญ จุลมณีโชติเข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมในบริษัท เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถช่วยบริษัท ได้

คุณบงกช รุ่งกรไพศาล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการของบริษัท ทั้ง 12 ท่านมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และล้วนร่วมมือร่วมใจกับบริษัท เป็นอย่างสูง รวมถึงเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ

รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่กรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งนาน เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านมีความตั้งใจจริง ประสงค์ที่จะเห็นการพัฒนาของบริษัท โดยภายหลังจากที่คุณณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวีเข้ามาบริหารกิจการของบริษัท กรรมการของบริษัท แต่ละท่านก็เห็นศักยภาพในการเติบโต โดยคุณณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวีก็มีความคิดริเริ่มที่จะทำให้บริษัท เจริญก้าวหน้าด้วยการคิดหาธุรกิจที่มีศักยภาพเพิ่มเติมจากธุรกิจปุ๋ย เพราะฉะนั้น กว่าที่บริษัท จะพ้นฝ่ามาจนถึงทุกวันนี้ กรรมการของบริษัท ทุกท่านล้วนร่วมมือร่วมใจและอดทนกันมากกว่า 10 ปี

คุณณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวี ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เดิมปุ๋ยแห่งชาติเป็นโครงการของประเทศที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาล โดยให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปลงทุน เป็นนโยบายของรัฐบาลพลเอกเปรม ตินสุลานนท์ที่ประสงค์ให้มีโรงงานปุ๋ยของประเทศ เกิดเป็นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปุ๋ยแห่งชาติจึงได้พื้นที่ทำเทียบเรือและพื้นที่หลังท่าเทียบเรือเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ย โดยมีโครงการที่จะสร้างโรงงานผลิตสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย ซึ่งรวมถึงการนำแก๊สธรรมชาติมาผลิตเป็นแอมโมเนีย อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน แก๊สธรรมชาติที่อยู่ในอ่าวไทยเป็นแก๊สที่มีคุณค่าและมีราคาแพง สามารถนำมาใช้ผลิตในกระบวนการปิโตรเคมีได้หลากหลาย มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าแค่แก๊สมีเทน (ซึ่งใช้สำหรับเผา) อย่างเดียว เพราะฉะนั้น การนำแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยมาเผาเพื่อให้ได้แอมโมเนียจึงไม่คุ้มค่า ปุ๋ยแห่งชาติจึงยกเลิกโครงการสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนีย เปลี่ยนเป็นการสร้างถังแอมโมเนียเพื่อใช้ในการนำเข้าแอมโมเนียราคาถูกจากประเทศอื่นแทน

นอกจากนี้ รัฐบาลในอดีตยินยอมให้มีการนำเข้าปุ๋ยสูตรผสม ซึ่งมีต้นทุนถูกกว่าการผลิตปุ๋ยจากสารตั้งต้นของปุ๋ยแห่งชาติที่มีกระบวนการผลิตเพียงสูตรเดียว เนื่องจากการเปลี่ยนจากสูตรหนึ่งไปอีกสูตรหนึ่งมีต้นทุนที่สูงมาก ประกอบกับปัจจัยที่ความต้องการใช้ปุ๋ยเป็นไปตามฤดูกาล โดยหากไม่มีความต้องการปุ๋ยก็ต้องหยุดผลิตและส่งออก รวมถึงการลดค่าเงินบาทในเวลาต่อมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อปุ๋ยแห่งชาติที่มีหนี้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น เกิดเป็นยอดหนี้ที่สูงขึ้นจนปุ๋ยแห่งชาติไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ จึงต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการถึงสองครั้ง

จากนั้นอีก 5 - 6 ปีต่อมา เกิดเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทำให้เกิดการกระตุ้นในการลงทุนในบริเวณดังกล่าว ซึ่งพื้นที่ของบริษัท ก็มีความสามารถและมีศักยภาพสูงในการรองรับการขยายธุรกิจ เนื่องจากบริษัท มีท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับเรือใหญ่ได้ และมีพื้นที่หลังท่าเทียบเรือที่สามารถใช้เป็นคลังสินค้าหรือคลังเก็บสินค้าเหลว จึงเป็นสาเหตุที่ตนเองนำเงินกว่า 2,000 ล้านบาทมาลงทุนเพื่อประดับประดาของบริษัท เนื่องจากตนอยู่ในธุรกิจด้านโลจิสติกส์และปิโตรเคมี จึงทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการพัฒนาสูง อย่างไรก็ตาม ในการขยายการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ต้องได้รับความร่วมมือและได้รับอนุญาตจาก กนอ. และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการครั้งที่สอง เพื่อเข้าสู่สภาวะการพักชำระหนี้ (Automatic Stay)

คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี กล่าวย้ำต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตนเองเข้ามาลงทุนก็เพื่อประสงค์ให้บริษัทฯ พัฒนาเติบโต และเพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) พร้อมกล่าวเสริมว่า กรรมการของบริษัทฯ ชุดนี้ล้วนเสียสละ โดยแต่ละท่านมีศักยภาพสูงและทราบประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำเนินการต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) อีกครั้งหนึ่ง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารก็ล้วนแต่ต้องการให้บริษัทฯ เจริญเติบโต ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่าน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย อย่างไรก็ตาม การลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายอาจแตกต่างกัน เนื่องจากสถานการณ์ธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลามีความจำเป็นที่แตกต่างกัน

สำหรับโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดโครงการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุป บริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นลำดับถัดไป พร้อมกับกล่าวขอความเข้าใจและขอกำลังใจจากผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) พร้อมกล่าวขอโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

คุณทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายเพิ่มเติมให้แน่ชัดว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอะไรในอนาคต

คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่เรียนข้างต้น การดำเนินธุรกิจจำหน่ายปุ๋ยเคมีลดลงเป็นรายได้รองของบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯ มีท่าเทียบเรือและพื้นที่หลังท่าเทียบเรือ ซึ่งจะนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งรายละเอียดของโครงการอยู่ระหว่างการเจรจา

คุณธรรมบุญ จุลณิโชติ ผู้ถือหุ้น ขอให้แสดงรายละเอียดงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ในเรื่องเกี่ยวกับผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

คุณวิสูตร กัจจนภรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในอดีตมาจากธุรกิจหลัก 2 ส่วน ตามรายละเอียดที่นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 กล่าวคือ รายได้จากกำไรให้บริการท่าเทียบเรือและรายได้จากการค้าเคมีภัณฑ์ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิโดยเฉลี่ยไตรมาสละ 30-40 ล้านบาท จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการในระยะยาวได้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างการสรรหาและเจรจาเพื่อการดำเนินโครงการต่างๆ จากการบริหารพื้นที่ท่าเทียบเรือและพื้นที่หลังท่าเทียบเรือ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจใกล้เคียงและสร้างศักยภาพของพื้นที่ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือที่ใช้ในการขนส่งและการให้บริการกับธุรกิจรอบข้าง ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ จากงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 รายได้หลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันส่วนที่หนึ่งมาจากการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายแอมโมเนีย ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของ



แอมโมเนีย และกรดกำมะถัน ส่วนรายได้ส่วนที่สองมาจากการให้บริการทำเทียบเรือที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันประมาณ 35 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ทั้งหมด 286 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นประมาณ 98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายต้นทุนขายและบริการประมาณ 188 ล้านบาท และบริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ อีกประมาณ 10 ล้านบาท โดยเมื่อรวมรายจ่ายอื่นๆ อีกประมาณ 66 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 44 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 ซึ่งฝ่ายจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายได้และผลประกอบการจำนวนดังกล่าวไม่สามารถทำให้บริษัทฯ เติบโตในระยะยาวได้ จึงประสงค์ที่จะสรรหาและเจรจาเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มเติมอีก

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายเป้าหมายว่าบริษัทฯ จะดำเนินการโครงการอะไรบ้าง พร้อมรายละเอียดของโครงการโดยคร่าว

คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการที่เป็นเป้าหมายของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นธุรกิจที่สนับสนุนกิจการอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สินค้าเหลว เพราะฉะนั้น เป้าหมายในเบื้องต้นของบริษัทฯ คือการทำโครงการคลังเก็บสินค้าเหลวโดยใช้พื้นที่หลังท่าเทียบเรือ และเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ท่าเทียบเรือในการนำเข้าหรือส่งออกวัตถุดิบและผลผลิตของกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยอยู่ระหว่างการศึกษเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดกิจการ แนวโน้มและแผนธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการทำคลังสินค้าทั่วไป ซึ่งจะประยุกต์ใช้ประโยชน์จากคลังสินค้าที่มีอยู่เดิม เนื่องจากพื้นที่ของบริษัทฯ อยู่ใกล้กับทางรถไฟ อันจะเป็นการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือจากพื้นที่ภายนอกเข้ามาสู่ท่าเทียบเรือของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ สองแนวทางหลักในการดำเนินกิจการดังกล่าวจำเป็นต้องขอขยับขยายเงินลงทุน มีแผนการเงินและแผนธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งจะต้องนำมาเรียนมาขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าวมากน้อยเพียงใด บริษัทฯ มีเงินลงทุนเพียงพอหรือไม่ ต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อการดำเนินโครงการดังกล่าวหรือไม่

คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท โดย ณ วันที่บริษัทฯ ได้ข้อสรุปและมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ บริษัทฯ จะนำแผนการดำเนินโครงการดังกล่าวมานำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงการเจรจาข้อสรุปแผนการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ มีข้อจำกัดในการเปิดเผยข้อมูลเนื่องจากความไม่แน่นอน จึงยังไม่สามารถระบุรายละเอียดที่แน่ชัดได้ โดยเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว บริษัทฯ จะนำเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดการลงทุน แผนการใช้เงินอีกครั้งหนึ่ง

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการดำเนินการในวันนี้ บริษัทฯ คาดว่าหุ้นของบริษัทฯ จะสามารถกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เมื่อไหร่

คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่สามารถระบุระยะเวลาได้แน่ชัด เนื่องจากขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแล แต่ตามที่เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอพ้นเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบการเงินของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ก็เชื่อมั่นในความพร้อมดังกล่าว เพียงแต่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาเห็นชอบของหน่วยงานกำกับดูแล

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า การกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะยังคงอยู่ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เรียนชี้แจงในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวก่อนหรือไม่

คุณวิสูตร กัจฉมาภรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2560 เพียงแต่เรื่องดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานกำกับดูแลด้วย

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

(นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์)

ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

(นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ)

เลขานุการบริษัท / ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)